

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, TƯ VẤN THUẾ DOANH NGHIỆP, HỖ TRỢ KIỂM TOÁN, TƯ VẤN NHÂN SỰ, TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP...



**DONG DU
INTERNATIONAL
CONSULTING GROUP**



TIN TỨC NÓNG THÁNG 10 NĂM 2019

- [\(09/10/2019\) Quyết định 31/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành.](#)
- (30/09/2019) Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Công văn số 4242/TCT-KK ngày 21/10/2019 về việc khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại
- Công văn số 4268/TCT-KK ngày 22/10/2019 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu
- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

NỘI DUNG CHI TIẾT BẢN TIN

▪ THUẾ DOANH NGHIỆP

- Công văn số 4242/TCT-KK ngày 21/10/2019 về việc khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại

Trường hợp Công ty đã xuất khẩu hàng hóa và đã khai thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, sau đó hàng hóa đã xuất khẩu bị khách hàng nước ngoài trả lại (có biên bản thống nhất việc trả lại hàng hóa giữa hai bên xuất khẩu - nhập khẩu; có đủ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại) thì Công ty thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế đã khai xuất khẩu hàng hóa có liên quan.

Trường hợp Công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn có liên quan thì phải nộp trả số tiền đã được hoàn chênh lệch vào ngân sách nhà nước và nộp tiền chậm nộp tính từ thời điểm nhận được tiền hoàn thuế đến thời điểm nộp trả tiền hoàn thuế vào ngân sách nhà nước.

- **Công văn số 4268/TCT-KK ngày 22/10/2019 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu**

Trường hợp Công ty vừa có hoạt động sản xuất để xuất khẩu và bán nội địa. Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019 theo trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xuất khẩu thì:

- ✓ Trường hợp Công ty không có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của mặt hàng xuất khẩu sau khi bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng hóa tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì Công ty không được hoàn thuế đối với mặt hàng xuất khẩu.
- ✓ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư trong nước, phân bổ để xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào phục vụ xuất khẩu.

- **Nghị định số 82/2018/NĐ-CP**

Không còn quy định giảm thuế thu nhập cá nhân khi làm việc trong khu kinh tế: Cá nhân làm việc tại khu kinh tế không được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như trước đây kể từ ngày 10/7/2018 (ngày Nghị định số 82/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

- **DOANH NGHIỆP**

- ***Quyết định 31/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.***

Ngày 09/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

Theo đó, thương nhân nhập khẩu hàng hóa để nghiên cứu khoa học phải tái xuất hoặc

tiêu hủy hàng hóa sau 03 tháng, kể từ ngày kết thúc quá trình nghiên cứu khoa học, theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, thương nhân cũng phải chịu trách nhiệm về số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp này.

Hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học được nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chí: Nhập khẩu chỉ để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học của thương nhân; Không gây ô nhiễm môi trường; Thuộc danh mục sản phẩm, thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt; Hàng hóa được thuê, mua, mượn từ đối tác nước ngoài có đặc trưng riêng không thay thế được...

- ***(30/09/2019) Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử***

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, người mua (là cơ sở kinh doanh) và người bán có thể thỏa thuận về các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn khi lập hóa đơn điện tử. Trường hợp hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại và người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không bắt buộc phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.

Trên hóa đơn điện tử có các nội dung sau: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế); Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền; Thời điểm lập hóa đơn điện tử...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Dong Du Consulting Group là một nhóm công ty chuyên ngành, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kế toán, thuế, hỗ trợ kiểm toán, quản trị doanh nghiệp và đầu tư, tư vấn luật...cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực với trình độ chuyên ngành kế toán, thuế, tài chính và tư vấn môi trường đầu tư. Với phương châm “ Cùng suy nghĩ và phát triển đồng hành với khách hàng”, Dong Du cam kết cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp, thiết thực và mới, hỗ trợ hoạt động của khách hàng, đồng thời cam kết bảo mật thông tin của quý khách.



Accounting



**Quyết toán Thuế
THU NHẬP CÁ NHÂN**

Mọi chi tiết xin liên hệ

VĂN PHÒNG TƯ VẤN KẾ TOÁN & THUẾ ĐÔNG DU

Địa chỉ: Lầu 02, 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Website: www.japanvietnam.com.vn; ddbis.edu.vn

Email: support.client01@japanvietnam.com.vn; Cell phone: 090 332 6423 Ms. Hoàng Yến

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia.
